

CYBER SECURITY AWARENESS



ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์คือ มาตรการ หรือการดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน รับมือและ ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งหมายถึงการดำเนินการใดๆ โดยมีขอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ โดยมีมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นภัยอันตราย ที่ใกล้จะถึงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในโลกสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการทำธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสาร ได้ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อภัยคุกคามและการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ที่สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีเป้าหมายเพื่อป้องกัน หรือรับมือกับภัยคุกคาม หรือความเสี่ยงด้านไซเบอร์ จึงเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน



วิทยากร

วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ และมีทักษะในการสอนและสื่อสาร



ประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรการอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง



หลักสูตรเหมาะกับใคร

องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการเรียนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ได้รู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเข้าใจภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนทราบถึงข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ รวมทั้งข้อควรปฏิบัติในกรณีที่ถูกโจมตี และสามารถทำการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ได้โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่ต้อง เพื่อให้สามารถรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งของตนเองและองค์กรได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรเหมาะสำหรับใคร

ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกภาคส่วน ดังนั้นหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จึงเหมาะกับบุคลากรทุกระดับและทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติการจากหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน การเรียนรู้หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะทำให้ผู้เรียนสามารถวางแผนป้องกันและรับมือกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้ และสามารถนำความรู้และทักษะจากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รับรู้ถึงประเด็นสำคัญใน พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



การเรียนรู้การปรับแต่งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์



การวิเคราะห์กระบวนการทำงานขององค์กรในมุมมองด้านความมั่นคงไซเบอร์ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์



การประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์